

Kỷ niệm Ngày Quân Lực 19 Tháng 6 tại Little Saigon

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER – Chiều thứ Bảy, ngày 17 tháng 6, 2023 Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa tại Nam California đã long trọng tổ chức Lễ Kỷ Niệm Ngày Quân Lực lần thứ 58 tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ ở thành phố Westminster. Buổi lễ do Không Quân Nguyễn Văn Chuyên và Hải Quân Vũ Đình Thọ điều hợp chương trình.

Trước giờ khai mạc, các đơn vị quân đội thay phiên nhau trình diễn những màn hợp ca, ca ngợi và vinh danh Quân Lực VNCH. Chương trình bắt đầu đúng 5 giờ. Trên lễ đài có bàn thờ Tổ Quốc và luôn có hai quân nhân thuộc các binh chủng thay phiên nhau đứng hầu hai bên.

Trước Tượng Đài, hai hàng quân gồm đủ các binh chủng Hải, Lục, Không Quân và Cảnh Sát Quốc Gia với quân phục, cảnh phục chỉnh tề chào đón Trung Tá Nhảy Dù La Trinh Tường, vị chủ tọa buổi lễ theo lễ nghi quân cách.

Sau khi vị chủ tọa được chiến hữu mũ đỏ Nguyễn Văn Hùng, Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ hướng dẫn duyệt hàng quân và vào ghế chủ tọa. Dưới sự điều khiển của chiến hữu Nguyễn Phước Ái Đình, toán quân danh dự rước Quốc, Quân Kỳ vào vị trí hành lễ.



Lễ chào quốc kỳ Việt, Mỹ trong ngày 19 tháng 6, 2023 tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Hai hàng quân nghiêm chỉnh đưa tay chào kính và tất cả quan khách cùng mọi người có mặt đồng loạt đứng lên làm lễ chào cờ. Sau đó dành phút mặc niệm, tưởng nhớ công ơn Tổ Tiên, các anh hùng liệt nữ đã vị quốc vong thân và đồng bào đã bỏ mình trên đường vượt thoát khỏi chế độ Cộng Sản.

Tiếp đến, Chủ tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, chiến hữu mũ đỏ Nguyễn Văn Hùng Trưởng Ban Tổ Chức đọc diễn văn khai mạc. Ông mời Hội Đồng Đại Diện gồm các vị Hội Trưởng các Hội Đoàn quân đội và Cảnh Sát Quốc Gia là Ban Tổ Chức Ngày Quân Lực hôm nay cùng lên lễ đài trình diện và chào mừng quan khách.

Chiến hữu Nguyễn Văn Hùng trình bày về lịch sử Ngày Quân Lực 19 Tháng 6, “Sau cuộc chính biến đảo chánh Tổng Thống VNCH Ngô Đình Diệm vào năm 1963, các tổ chức chính quyền và quân lực VNCH bị suy yếu bởi tình trạng chính lý và tranh giành quyền lực của các tướng lãnh trong QL/ VNCH. Tình hình lúc đó đã khiến cho tình trạng chính trị, kinh tế của miền Nam thật bi đát. Lợi dụng tình thế bất ổn này Cộng Sản Bắc Việt đã xua quân chính quy ồ ạt xâm nhập vào miền Nam.

“Trước tình trạng khẩn trương nguy cấp, chính phủ dân sự Phan Khắc Sửu đã quyết định trao trách nhiệm và quyền hành lãnh đạo quốc gia cho Quân Lực VNCH. Một buổi lễ ra mắt Ủy Ban Lãnh Đạo Trung Ương và Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc gia được long trọng tổ chức tại thủ đô Saigon vào ngày 19 tháng 6 năm 1965. Hai Ban này đã thề trung thành với Tổ Quốc, nhận trách nhiệm chỉ huy QL/ VNCH trong công cuộc bảo vệ đất nước. Từ đó, ngày 19 tháng 6 có tên thực sự là Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.”



Hợp ca nhạc phẩm “Cờ Bay” trong ngày Vinh Danh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19 tháng 6, 2023. (Thanh Phong/ Viễn đông)

Sau đó, MC Vũ Đình Thọ mời Trung Tá La Trinh Tường chủ tọa buổi lễ phát biểu. Trung Tá La Trinh Tường, xuất thân khóa 9 Trường Võ Khoa Thủ Đức, nguyên Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn Nhảy Dù. Năm 1973 -1975 giữ chức vụ Trưởng Khối Bô Sung Sư Đoàn Nhảy Dù tới ngày 30.4.1975; ông được ân thưởng nhiều huy chương cao quý của QL/ VNCH và Hoa Kỳ trong đó

có Đệ Ngũ và Đệ Tứ Đảng Bảo Quốc Huân Chương, 6 Anh Dũng Bội Tinh với Nhà Dương Liễu. Sau ngày 30.4.1975 ông bị 13 năm trong lao tù Cộng Sản.

Sau vị chủ tọa, Ban tổ chức mời ông Phát Bùi, Chủ Tịch Cộng Đồng người Việt Quốc Gia Nam Cali và Bác sĩ Nguyễn Hoàng Quân, một hậu duệ QL/ VNCH phát biểu.

Lễ trao lá cờ VNCH

Trong buổi lễ, một tiết mục khá đặc biệt là lễ trao lá cờ VNCH của một cựu lính Mỹ mang về từ Việt Nam, nay lá cờ được trao tặng cho Bảo Tàng Viện QL/ VNCH lưu giữ.

Ông Phạm Thọ, người đầu tiên nhận lá cờ từ tay Đại Úy Nguyễn Văn Du, cho biết, “Năm 1968 sau khi tốt nghiệp Đại Học, ông Charles W. McCoy gia nhập binh chủng Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ và tình nguyện đi chiến đấu tại Việt Nam. Năm 1970 ông mãn hạn trở về Hoa Kỳ và có mang theo lá cờ VNCH. Ông cất giữ lá cờ rất cẩn thận, ông tiếp tục đi học lại và tốt nghiệp Luật Sư. Ông trở về quê nhà ở Washington D.C. sau đó dời về sống và làm việc tại California để được gần cha mẹ.

“Thời gian sau ông được bổ nhiệm làm Chánh Án tại Pomona, Cựu Đại Úy Nguyễn Văn Du qua Mỹ theo diện H.O. và định cư tại Pomona, ông có cô con gái tên là Emmy được ông bà chánh án yêu thương quý mến và coi như người thân trong gia đình nên ông đã trao lá cờ cho cựu Đại Úy Nguyễn Văn Du.

“Sau một thời gian, cựu đại úy Nguyễn Văn Du trao lá cờ cho Hội Đồng Hương Quảng Ngãi. Tôi là người đứng ra trực tiếp nhận lá cờ đó. Ngày 27.1 năm 2014, tôi, anh Lê Địch Hữu với cô xướng ngôn viên Ngọc Ân của đài Little Saigon và Hồn Việt TV đã đến tư gia ông chánh án để phỏng vấn và cảm ơn tấm thịnh tình của ông chánh án.

“Ngày 8.2.2014 cũng trong dịp họp mặt hè, ông chánh án và cựu Đại Úy Nguyễn Văn Du và cô Emmy đã đến tham dự và ông chánh án lên sân khấu đích thân trao lá cờ VNCH cho ông Lê Địch Hữu, Hội Trưởng Hội Đồng Hương Quảng Ngãi có sự tham dự của cựu Đại Tá Lê Khắc Lý, Tham Muu Trưởng Quân Đoàn II, Quân Khu II, cựu Đại Tá Lê Bá Khiếu, cựu Tỉnh Trưởng kiêm Tiểu Khu Trưởng Tiểu Khu Quảng Ngãi, ông Nguyễn Văn Chánh cựu Chủ Tịch Hội Đồng Tỉnh Quảng Ngãi, ông Tạ Đức Trí, Thị Trưởng và các nghị viên Hội Đồng TP Westminster cùng một số quan khách khác cùng hơn 400 đồng hương đến tham dự.

“Từ năm 1970 đến năm 2023 lá cờ này đã hiện diện trên đất nước Hoa Kỳ này được 53 năm. Hôm nay, lá cờ này là di sản quý báu của người Việt Nam tỵ nạn Cộng Sản. Thế nhưng chúng tôi không thể giữ lá cờ này mãi mãi được vì chúng tôi nay đã già yếu. Hôm nay nhân ngày kỷ niệm Quân Lục VNCH 19 tháng 6, Hội Đồng Hương và thân hữu Quảng Ngãi trân trọng trao lá cờ cho Viện Bảo Tàng QL/ VNCH.”

Bác sĩ Nguyễn Hoàng Quân, Giám Đốc Viện Bảo Tàng đã nhận lá cờ và nói, “Thật là một vinh dự cho tôi và Viện Bảo Tàng QL/ VNCH xin tiếp nhận lá cờ rất oai hùng này và xin trân trọng gìn giữ lá cờ này cho thế hệ sau.”



Ông Lê Dịch Hữu, cựu Hội Trưởng đại diện Hội Đồng Hương Quảng Ngãi trao lá cờ VNCH cho BS Nguyễn Hoàng Quân, Giám Đốc Viện Bảo Tàng Quân Đội. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Tiếp theo là nghi thức đặt vòng hoa Tưởng niệm, năm nay có tất cả 18 vòng hoa của các đơn vị Quân Đội, CSQG, Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng, vân vân. Vòng hoa của Liên Hội Cựu Chiến Sĩ được vị chủ tọa đích thân đặt trước bàn thờ Tổ Quốc, sau đó có 17 vòng hoa của các đơn vị khác.



Vòng hoa của Tổng Hội Cảnh Sát Quốc Gia, một trong 18 vòng hoa Tưởng Niệm Các Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và Cảnh Sát Quốc Gia đã vị quốc vong thân (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Sau nghi thức đặt vòng hoa tưởng niệm và nghi thức đặt và thâu Quân Kỳ rũ, có kèn truy điệu Tưởng Niệm anh linh Tổ Tiên và hương hồn các Quân, Dân, Cán, Chính VNCH đã vì quốc vong thân, xin phù hộ cho đất nước, quê hương VN sớm thoát khỏi chế độ Cộng sản bạo tàn để đất nước được vẹn toàn, người dân được sống trong tự do, dân chủ và nhân quyền được tôn trọng.

Phần cuối cùng của buổi lễ là chương trình văn nghệ do các hội đoàn và một số nghệ sĩ trình diễn, và Ngày Vinh Danh QL/ VNCH kết thúc sau lời cảm tạ của Ban Tổ Chức.

Thanh Phong (<https://viendongnews.com>)